

Rotary



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 46 ฉบับที่ 10 วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายก สมชัย โสภาศรีพันธ์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2560-2561

“โรตารี มุ่งมั่นสร้างสรรค์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กำจร ศรีวราสาสน์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยการนำของ นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ ภายใต้คำขวัญ “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ROTARY MAKING A DIFFERENCE วันนี้ยินดีต้อนรับมวลมิตรโรแทเรียนโรตารีแอนน์ และผู้ใหญ่ใจดีนำของมาเยี่ยมสโมสร อผก.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา นำขนมกุ๊กกี้กรอบอร่อย 1 ถูงใหญ่ , อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี นำหนังสือพิมพ์คนสุพรรณมาให้มวลมิตรโรแทเรียนอ่าน ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขฯ ผชภ.นพ.จรรยาพงศ์ บรมชนรัตน์



ข่าวจากเลขฯ @ วันที่ 20 กันยายน 2560 สมาคมตงฮั่วฮ้วยก๊วง ได้จัดเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุโดยนายฯ เป็นเจ้าภาพ 4,000 บาท (ใช้เงินส่วนตัว) ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากนาย กสมชัย โสภาศรีพันธ์



ภาพการประชุมประจำสัปดาห์



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 วันครบคร้ว มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด
- วาระที่ 4 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ , อน.อคุณย์
วราเอกศิริ ปฐมนิเทศน์ให้กับนักเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกที่จะเข้าค่ายอบรม
ไร่ล่า ณ จังหวัดสงขลา



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมอบรม
ธรรมนุญและข้อบังคับสโมสร ณ
สโมสรโรตารีรมณีกาญจน์



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมพิธี
สถาปนานายกและคณะกรรมการ
สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสุพรรณการ์



น้องพิมพ์ YE –outbound ของสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี ไซว์ธงไตรรงค์ของประเทศไทย ในการ
ถ่ายภาพหมู่ของ YE-District 7150 ปีบริหาร 2017-
2018 ที่มลรัฐนิวเจอร์ค สหรัฐอเมริกา



@ ขอขอบคุณท่านอดีตนายกที่ให้เกียรติรับเชิญมาเปิดประชุมสภาอดีตนายก
เกี่ยวกับสรรหานายกรับเลือกในปีบริหาร 2561-2562 เนื่องจากผู้ว่าการภาครับ
เลือกท่าน พลโท คณิต แจ่มจันทร์ ได้มีหนังสือแจ้งมาให้สโมสรส่งรายชื่อ
นายกรับเลือกและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคปีบริหาร 2561-2562 ผมจึงเชิญท่านมา
ประชุมในวันนี้ ซึ่งจะมีกำหนดอบรม Pre - Pet ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ที่โรงแรมสวนสนปฐพีพัทท์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ จึงต้องเร่งรีบเป็นกรณี
พิเศษครับ @ สโมสรโรตารีกาญจนบุรี จัดหารายได้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์โดย
จัดให้มีการโยนโบว์ลิ่งในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่บ้านโป่งโบริว ซึ่งผมได้
สนับสนุนไป 1 ทีม จำนวนเงิน 3000 บาท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 มวลมิตร
โรแทเรียนท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ผมครับ @ โครงการน้ำดื่มสะอาดที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสโมสรโรตารีสำโรง 50,000 บาท และสโมสรโรตารี
อุดรธานี กับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีร่วมด้วยทั้งนี้ โรงเรียนได้สนับสนุน
เพิ่มเติมอีกประมาณ 80,000 - 90,000 บาท ผมกำลังเตรียมทำป้ายให้สำหรับ
โครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้ผมได้ติดตามที่สโมสรโรตารีสนามจันทร์เราต้องไป
ดำเนินการที่จังหวัดนครปฐมครับ @ พุธนี้เวลา 11.00 น.ผมและอน.อคุณย์
วราเอกศิริ ไปปฐมนิเทศน์ให้กับนักเรียนที่จะไปเข้าค่ายอบรมเยาวชนไร่ล่าที่
จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนกาญจนาภิเษก เรื่อง 4 WAY TEST ต้องขออนุญาต
ใช้คำของท่าน อผก.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา เพราะเป็นสิ่งที่ดีมาก ที่จะ
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนฟังครับ @ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ผมขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการบริหารสโมสรประชุม Boord ที่โรงแรมสองพันบุรี เวลา 18.00
น. ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ @ แจ้งวันประชุมครั้งต่อไปและจัดวัน
ครบคร้วในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและโร
ตารีแอนน์มาประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ

อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา แจ้งข่าว



@ จากที่ท่านนายกแจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 จะประชุม Club Assembly ซึ่งตรงที่ผมอยู่มือถือติดนายก 2-3 ท่าน ซึ่งความเห็นยังไม่ตรงกันเรื่องการประชุม Club Assembly ซึ่งการประชุม Club Assembly ท่านจะต้องแจ้งหัวข้อการประชุมและต้องเป็นการประชุมทั้งสโมสร ทั้งสมาชิกด้วยครับว่ามีข้อหนึ่ง ข้อใดที่จะนำมาปรึกษาพร้อมแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะสรุปครับ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วเราจะมาแจ้งในที่ประชุมเป็นที่รับทราบครับ ผมขอความชัดเจนอยากขอความรู้จากท่านผู้ใหญ่ในสโมสรที่พอทราบในเรื่องนี้หรือทราบกฎระเบียบในการประชุม Club Assembly ว่าเราจะนำอะไรขึ้นมาประชุม ซึ่งทางภาคได้กำหนดว่าเราต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ต้องขอความชัดเจนด้วยครับเนื่องจากท่านแจ้งว่าประชุมที่ห้องอาหารแสดงว่าประชุมกันไม่กี่คนขอบคุณครับ

อน.ธนกร สำเร็จผลไพบูลย์ แจ้งข่าว



@ ในการประชุม Club Assembly ก็เหมือนตามที่ท่าน อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา ได้แจ้งคือประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ครั้งแรกก็คือประชุมเพื่อเตรียมงานสถาปนา จะประชุม 2 เดือนครั้ง 1 เดือนครั้งอันนี้ก็สุดแล้วแต่ครับ อีกประการหนึ่งที่ท่านนายกฯ แจ้งว่าจะประชุมเรื่องงบประมาณ เขาเรียกว่าการประชุมบอร์ด การประชุมบอร์ดจะต้องมีอธิบดีเรียกคณะกรรมการบริหารปี 2560-2561 ถ้าประชุมคณะกรรมการบริหารของท่านได้มติดังไร ท่านนำมาแจ้งในการประชุมแบบนี้ว่า ได้ประชุมคณะกรรมการแล้วได้อะไรนี่คือ

ข้อ 1 ข้อ 2..... มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากที่ประชุมสงสัยประการใดจะถามเฉย ๆ แต่ไม่มีสิทธิ์ค้ำอำนาจการบริหารของคณะกรรมการบริหารปีบริหารนั้น ๆ คือการประชุมบอร์ด ส่วนการประชุมสภาอธิบดีเป็นการประชุมอย่างเช่นการสรรหานายกรับเลือก ผู้ช่วยผู้ว่าการภาครับเลือก เป็นครั้งคราวที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เช่นการแก้ธรรมนูญของสโมสรอย่างนี้ อธิบดีจะให้คำปรึกษาแก่นายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารในสมัยนั้น ขอขอบคุณครับ

การแข่งขันฟุตบอลสโมสร โรตารีสุพรรณบุรี จูเนียร์คัพ
ครั้งที่ 2 ณ สนามวิวิสपोर्ट จังหวัดสุพรรณบุรี

